

Số: *1158* /BGDDĐT-VP

Hà Nội, ngày *21* tháng 3 năm 2023

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
do Ban Dân nguyện chuyển đến

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022.

I. Nội dung kiến nghị 1

Cử tri phản ánh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có nhiều bộ sách giáo khoa để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới có thể đưa vào giảng dạy trong trường học và các địa phương chủ động trong việc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện địa phương theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 và Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo đó mỗi tỉnh, thành phố phải thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (một hội đồng/môn/lớp) và việc lựa chọn phải qua nhiều cấp từ cấp nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng. Việc quy định như vậy mặc dù có tính chủ động cho các địa phương, tuy nhiên có những hạn chế, bất cập như: khi học sinh chuyển trường sẽ có nhiều khó khăn, vì phải mua lại bộ sách khác; trong cùng một trường học, mỗi năm có thể lựa chọn những bộ sách khác nhau; học sinh các khối sau không thể dùng lại sách giáo khoa khối trước gây lãng phí và khó khăn cho việc lựa chọn mua sách giáo khoa ở các địa phương. Đề nghị xem xét điều chỉnh cho phù hợp nhằm giảm quy trình lựa chọn tốn kém, bất cập và tăng sự đồng bộ trong giáo dục ở các địa phương. (Câu 41).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Bình Phước. Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 quy định thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa (SGK) thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông; Thực hiện Luật Giáo dục 2019 Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định thẩm quyền lựa chọn SGK thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và dựa trên sự tiếp thu kết quả lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông. Quy trình lựa chọn SGK quy định việc lựa chọn SGK được tiến hành từ các cơ sở giáo dục phổ thông đến Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh, Phòng GDĐT và Sở GDĐT tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn; đồng thời trong nguyên tắc lựa chọn SGK có quy định: *lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã*

được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông; việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK chỉ được thực hiện khi có kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Vì vậy các cơ sở giáo dục phổ thông không thể mỗi năm lại lựa chọn các bộ SGK khác nhau; học sinh các khối sau hoàn toàn có thể dùng lại SGK khối trước hoặc có thể mượn SGK trong thư viện của nhà trường.

Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội đã quy định về SGK như sau: "SGK triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK; có một số SGK cho mỗi môn học". Vì vậy, một chương trình chung cho cả nước, có nhiều SGK được tổ chức biên soạn theo yêu cầu cần đạt của chương trình, Bộ GDĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt SGK để các địa phương lựa chọn, sử dụng trong dạy và học theo quy định của Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội. Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định SGK, theo đó, các SGK được biên soạn theo chương trình đối với từng môn học, lớp học và được Hội đồng quốc gia thẩm định với quy trình chặt chẽ trước khi trình Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong các trường học.

Về việc chuyển trường của học sinh đã được quy định tại Văn bản số 07/VBHN-BGDĐT ngày 12/8/2022 về việc hợp nhất Quyết định về Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; theo đó việc chuyển trường được thực hiện vào cuối học kì 1 hoặc cuối năm học. Vì vậy, học sinh học SGK nào cũng phải đạt được các yêu cầu cần đạt đối với môn học, lớp học nên không ảnh hưởng đến việc học tập ở các lớp trên. Với những trường hợp chuyển trường cuối học kì 1, Bộ GDĐT đã hướng dẫn cụ thể quy trình chuyển trường bao gồm các bước quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Ngoài ra, hằng năm, trước năm học mới, các tổ chức và cá nhân biên soạn SGK thực hiện việc phát hành SGK, do đó việc mua mới SGK của học sinh chuyển trường sẽ không gặp khó khăn.

II. Nội dung kiến nghị 2

Cử tri phản ánh thời gian qua, một số trường đại học trên cả nước đồng loạt tăng học phí không có lộ trình, dẫn đến nhiều học sinh không có điều kiện theo học (có trường tăng 300%). Đề nghị xem xét việc điều chỉnh mức tăng học phí ở các trường đại học, có lộ trình theo tỷ lệ % từng năm, nhằm giảm khó khăn cho người dân. (Câu 42).

Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để áp dụng từ năm học 2021 - 2022. Theo đó, lộ trình học phí của các cơ sở giáo dục như sau: Đối với cơ sở giáo dục công lập: mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 - 2022 giữ ổn định, không tăng so với năm học 2020 - 2021 để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid; từ năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục thực hiện điều chỉnh học phí theo lộ trình hằng năm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và bù đắp tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (không quá 7,5%/năm đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; không quá 12,5%/năm đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp); đối với cơ sở giáo dục dân lập, tự thực được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực GDĐT, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, lộ trình điều chỉnh phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định (theo quy định của Luật Giáo dục 2019).

Ngày 20/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023, trong đó quy định các cơ sở giáo dục công lập giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh. Như vậy, mức học phí của cơ sở giáo dục, đào tạo công lập đã giữ ổn định trong 03 năm học liên tiếp (từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2022 - 2023).

Trong thời gian tới Bộ GDĐT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá tổng thể phương án điều chỉnh lộ trình giá dịch vụ giáo dục và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ GDTrH, Vụ KHTC;
- Công thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TH.



Nguyễn Kim Sơn